

Phần hai: NỘI DUNG

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN KẾT HỢP KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, ĐỐI NGOẠI VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN

1. Sự cần thiết kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN

a) Từ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh là đường lối, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xây dựng đất nước lấy ổn định và phát triển mọi mặt đời sống xã hội làm nền tảng. Đây là vấn đề trở thành truyền thống của dân tộc Việt Nam, là sự tiếp tục quy luật đặc thù “dựng nước đi đôi với giữ nước” trong điều kiện lịch sử mới, phù hợp với đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân.

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh là một trong những nội dung quan trọng của sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc thực chất là nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và mọi thành quả cách mạng; giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống...

b) Từ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân trong thời kỳ mới là xây dựng cả lực lượng và thế trận; xây dựng tiềm lực mọi mặt, đặc biệt là tiềm lực chính trị - tinh thần; phát huy sức mạnh tổng hợp về chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, sức mạnh của khối đại đoàn kết và truyền thống dựng nước, giữ nước của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới là nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh quốc

phòng, an ninh của đất nước, giữ vững hòa bình, ổn định, sẵn sàng đánh thắng mọi hành động xâm lược và âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới là bố trí các lực lượng, phương tiện quốc phòng, an ninh trên lãnh thổ đất nước, thế trận toàn dân giữ nước, nhằm phát huy cao độ sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời là thế trận để phòng ngừa, ngăn chặn chiến tranh và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược; là thế trận nhằm chủ động bảo vệ vững chắc an ninh của đất nước, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

c) Từ thực trạng kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm qua

Trong những năm qua, việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh không chỉ được triển khai trên cấp độ quốc gia, liên ngành và trong từng ngành, đơn vị, mà đã có kết hợp trong xây dựng mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách cũng như kết hợp trong triển khai thực tế ngay trong các chương trình, dự án. Đáng chú ý là sự gắn kết chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ngay trong hoạt động quốc phòng, an ninh. Chẳng hạn, chúng ta đã hình thành được một số khu kinh tế - quốc phòng ở những vị trí trọng yếu, chiến lược trên tuyến biên giới đất liền và ven biển; xây dựng một số loại hình kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên biển, đảo. Các doanh nghiệp quân đội ngoài nhiệm vụ phục vụ trực tiếp quốc phòng, an ninh còn tham gia các hoạt động sản xuất, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân sinh trong và ngoài nước góp phần gia tăng ngân sách quốc phòng; tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống,

Bên cạnh đó, việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh cũng còn có hạn chế nhất định. Chúng ta vẫn còn thiếu bền vững trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Thực tế có một số dự án, công trình sau khi xây dựng xong ảnh hưởng không nhỏ đến thế bố trí quốc phòng, an ninh. Việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để, còn thiếu những giải

pháp mang tính chiến lược, tổng thể. Cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh chưa hoàn thiện...

Tình hình trên đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Nội dung cơ bản kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay

Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh và giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại. Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong từng địa phương, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể”. Quan điểm này được thể hiện ở những nội dung cơ bản sau:

a) Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Sự kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thể hiện ngay trong việc hoạch định mục tiêu phát triển quốc gia, trong huy động nguồn lực, trong lựa chọn và thực hiện các giải pháp chiến lược.

Sự kết hợp kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ngay từ bước xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sẽ tạo tiền đề, khả năng kết hợp trên thực tế, bảo đảm cho việc kết hợp đó diễn ra một cách cơ bản lâu dài, thống nhất trong phạm vi cả nước cũng như trong từng bộ, ngành và địa phương; đồng thời, sẽ phát huy sức mạnh của từng lĩnh vực, quy tụ mọi nguồn lực, lực lượng trong nước và ngoài nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 mà Đảng ta đã xác định.

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi các địa phương phải xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược quốc phòng, an ninh; bố trí chiến lược về kinh tế phải phù hợp với thể bố trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; kết hợp yêu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với yêu cầu của quốc phòng, an ninh trong sự phân bố các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội trên phạm vi cả nước.

b) Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong phát triển các vùng lãnh thổ là sự gắn kết chặt chẽ phát triển vùng kinh tế chiến lược với xây dựng vùng chiến lược quốc phòng, an ninh, nhằm tạo ra thế bố trí chiến lược mới cả về kinh tế, quốc phòng, an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên địa bàn tỉnh, thành phố theo ý đồ phòng thủ chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vững trên toàn cục và mạnh ở từng trọng điểm.

Hiện nay, nước ta đã có sự phân vùng kinh tế theo lãnh thổ và xây dựng các quân khu theo địa bàn. Mỗi vùng lãnh thổ có tiềm năng, thế mạnh riêng, phát huy thế mạnh của vùng; đồng thời, mỗi vùng đều có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và chiến lược phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, về lâu dài đều phải quan tâm chỉ đạo kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với xây dựng lực lượng, thế trận quốc phòng, an ninh trên từng vùng lãnh thổ và giữa các vùng với nhau, trong thế trận phòng thủ chung trong khu vực.

Các vùng chiến lược khác nhau có sự khác nhau về đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, nên nội dung kết hợp cụ thể trong mỗi vùng có thể có sự khác nhau. Song, việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ở các vùng lãnh thổ, cũng như ở địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải được thể hiện trong những nội dung chủ yếu sau:

Một là, kết hợp trong xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh của vùng, cũng như trên địa bàn từng tỉnh, thành phố.

Hai là, kết hợp trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, cơ cấu kinh tế địa phương với xây dựng các khu vực phòng thủ then chốt, các cụm chiến đấu liên hoàn, các xã, phường chiến đấu trên địa bàn của các tỉnh, thành phố, huyện, quận.

Ba là, kết hợp trong quá trình phân công lại lao động của vùng, phân bố lại dân cư với tổ chức xây dựng và điều chỉnh, sắp xếp bố trí lại lực lượng quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn, lãnh thổ cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và kế hoạch phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Bảo đảm ở đâu có đất, có biển, đảo ở đó có dân và lực lượng quốc phòng, an ninh để bảo vệ cơ sở, bảo vệ tổ quốc.

Bốn là, kết hợp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế với xây dựng các công trình quốc phòng, quân sự, phòng thủ dân sự, thiết bị chiến trường... Bảo đảm tính "lưỡng dụng" trong mỗi công trình xây dựng.

Năm là, kết xây dựng các cơ sở, kinh tế vững mạnh toàn diện, rộng khắp với xây dựng các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật và hậu phương vững chắc cho mỗi vùng và ở các địa phương để sẵn sàng đối phó khi có chiến tranh xâm lược xảy ra.

Trên cơ sở nội dung kết hợp chung nêu trên, xuất phát từ sự phân tích đặc điểm, tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như vị trí địa lý, chính trị, quân sự, quốc phòng, an ninh của các vùng lãnh thổ trong cả nước, hiện nay Đảng ta xác định phải “Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là tại địa bàn chiến lược, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, khu kinh tế trọng điểm”. Cụ thể:

** Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.*

Vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của nước ta có chiều dài tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia. Đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, mật độ dân số và trình độ dân trí thấp, kinh tế kém phát triển, đời sống dân cư còn nhiều khó khăn. Vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có tầm quan trọng đặc biệt trong chiến lược phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Trước đây, các vùng này đã từng là căn cứ địa kháng chiến, hậu phương chiến lược của cả nước. Ngày nay, trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới vẫn là vùng chiến lược hết sức trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Trong khi đó, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng những hạn chế về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng này để lôi kéo, kích động đồng bào nhằm đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ... Vì vậy, việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới có ý nghĩa rất quan trọng. Nội dung kết hợp cần tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

- Quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với củng cố quốc phòng, an ninh ở các vùng cửa khẩu, các vùng giáp biên giới với các nước.

- Tổ chức tốt việc định canh, định cư tại chỗ và có chính sách phù hợp để động viên, điều chỉnh dân số từ các nơi khác đến vùng sâu, vùng xa, biên giới.

- Tập trung xây dựng các xã trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quốc phòng, an ninh. Trước hết, cần tập trung xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, mở mới và nâng cấp các tuyến đường dọc, ngang, các tuyến đường vành đai kinh tế.

- Thực hiện tốt chương trình “xóa đói giảm nghèo”, Chương trình 135 về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với các xã nghèo.

- Đối với những nơi có địa thế quan trọng, vùng đặc biệt khó khăn cần kết hợp mọi nguồn lực, mọi lực lượng của cả Trung ương và địa phương để cùng lo, cùng làm.

- Đặc biệt với các địa bàn chiến lược trọng yếu dọc sát biên giới, cần có chính sách động viên và sử dụng lực lượng vũ trang, lực lượng quân đội làm nòng cốt xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, hoặc các khu quốc phòng - kinh tế, nhằm tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh.

** Đối với hải đảo:*

Vùng biển, đảo nước ta có nhiều tiềm năng về hải sản và khoáng sản, là cửa ngõ giao lưu quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, có khả năng phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước trong tương lai. Tuy nhiên, việc khai thác lợi thế đó còn nhiều hạn chế; đặc biệt là, hiện nay tình hình tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo trong khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn ra gay gắt, phức tạp, chứa đựng nguy cơ đe dọa chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc và rất dễ bùng nổ xung đột. Vì vậy, việc quan tâm thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trên các vùng biển, đảo là vấn đề rất quan trọng, nhằm tạo ra thế và lực của đất nước đủ sức bảo vệ và làm chủ toàn diện vùng biển, đảo, góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế biển phát triển. Nội dung kết hợp cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng thế trận quốc phòng bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới, làm cơ sở cho việc thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh một cách cơ bản, toàn diện, lâu dài. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng, nhất là với các nước trong khu vực và một số nước lớn, nhằm tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển cần tăng cường giao lưu quốc tế, phối hợp tuần tra, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhằm góp phần giữ vững môi trường ổn định và triệt tiêu nguy cơ xung đột trên biển.

- Đẩy mạnh xây dựng thực lực về kinh tế biển, thu hút các nguồn lực đầu tư trong nước và nước ngoài để phát triển các ngành kinh tế biển, trước mắt là các ngành khai thác, chế biến dầu khí; cảng biển, đóng và sửa chữa tàu biển, vận tải biển; khai thác và chế biến hải sản, các dịch vụ hậu cần nghề cá; du lịch biển, đảo. Tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương đánh bắt xa bờ, kết hợp với bảo vệ chủ quyền vùng biển bằng những giải pháp đồng bộ, như đóng tàu có khả năng hoạt động dài ngày, bao tiêu sản phẩm, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cho tàu thuyền và ngư dân khi có thiên tai, cướp biển... Quy hoạch, lựa chọn những thành phố, thị xã ven biển có vị trí thích hợp để xây dựng thành các trung tâm kinh tế, các hải cảng lớn, vừa là “bàn đạp” tiến ra biển, vừa là “đầu tàu” lôi kéo các vùng kinh tế khác phát triển. Ngoài ra, cần đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng các cơ sở hậu cần nghề cá, tránh trú bão; tạo điều kiện thuận lợi

và khuyến khích người dân định cư lâu dài trên các đảo, quần đảo, nhất là các đảo xa bờ. Xây dựng một số đơn vị kinh tế - quốc phòng mạnh trên biển, đảo để làm nòng cốt cho phát triển kinh tế biển và tạo thế bảo vệ biển, đảo vững chắc.

- Tăng cường xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo vững mạnh, nhất là Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ biển và lực lượng kiểm ngư, đủ sức hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển; coi việc gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại với quốc phòng, an ninh là phương châm chiến lược, được cụ thể hóa trong hoạt động sản xuất trên biển (từ khảo sát, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản, dầu khí, đánh bắt, nuôi trồng hải sản đến vận tải đường biển, du lịch biển...). Chú ý bố trí các lực lượng bảo đảm cân đối, hợp lý và khả năng phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ. Coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố ven biển, đặc biệt là xây dựng các đảo và quần đảo trở thành các “pháo đài” kiên cố; tích cực bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phòng thủ bảo vệ biển, đảo để bảo đảm giữ vững chủ quyền, ngăn chặn xung đột vũ trang trên biển.

- Phát triển các loại hình dịch vụ trên biển, đảo, tạo điều kiện cho người dân bám biển, khai thác thủy sản hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện mở rộng liên kết làm ăn kinh tế ở vùng biển, đảo, nhằm tạo ra các đối tác đan xen lợi ích, tạo thế và lực để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, đảo. Chú trọng đầu tư phát triển chương trình bám biển, đánh bắt xa bờ, củng cố lực lượng dân quân tự vệ biển, các hải đoàn tự vệ, các lực lượng chấp pháp (Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng...) để kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời những hoạt động vi phạm chủ quyền biển, đảo; làm nòng cốt cho phát triển kinh tế biển và tạo thế bảo vệ vững chắc các điểm, đảo đóng quân, nhà giàn DK1... Hoàn thiện phương án đối phó với các tình huống có thể xảy ra ở vùng biển, đảo, đủ sức canh giữ, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

** Đối với các khu kinh tế trọng điểm:*

Hiện nay, chúng ta đã hình thành các vùng kinh tế lớn - trọng điểm gắn với các vùng, trên từng khu vực phòng thủ, từng hướng chiến lược của đất nước. Về kinh tế, các vùng kinh tế trọng điểm là nòng cốt cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của từng miền và cả nước; là nơi có mật độ dân cư và tính chất đô thị hóa cao, gắn liền với các khu công nghiệp lớn, đặc khu kinh tế, các liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài. Đây cũng là nơi tập trung đầu mối giao thông quan trọng, với các sân bay, bến cảng, kho tàng, dịch vụ... về quốc phòng, an ninh, mỗi vùng kinh tế trọng điểm lại nằm trong các khu vực phòng thủ then chốt, nơi

có nhiều đối tượng, mục tiêu quan trọng phải bảo vệ; đồng thời, là nơi nằm trên các hướng có khả năng là hướng tiến công chiến lược chủ yếu trong chiến tranh xâm lược của địch, hoặc là địa bàn trọng điểm đối phó với âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Vì vậy, phải thực hiện thật tốt việc kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trên các vùng này. Nội dung kết hợp cần tập trung vào các vấn đề cơ bản sau:

- Trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng các thành phố, các khu công nghiệp cần lựa chọn quy mô trung bình, bố trí phân tán, trải đều trên diện rộng, không nên xây dựng tập trung thành những siêu đô thị lớn, để thuận lợi cho quản lý, giữ gìn an ninh chính trị trong thời bình và hạn chế hậu quả tiến công hoá lực của địch khi có chiến tranh xảy ra.

- Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội với xây dựng kết cấu hạ tầng của nền quốc phòng toàn dân; gắn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xây dựng các công trình phòng thủ dân sự, thiết bị chiến trường. Các thành phố, đô thị, các khu kinh tế tập trung cần quy hoạch từng bước xây dựng hệ thống công trình ngầm lưỡng dụng. Khi bố trí các cơ sở sản xuất, các công trình kinh tế, phê duyệt dự án đầu tư nước ngoài, cần chú ý đến việc bảo vệ, bảo tồn các địa hình, địa vật, các khu vực có giá trị phòng thủ. Khắc phục tình trạng chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh tế trước mắt, coi nhẹ, thậm chí thiếu sự gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và ngược lại khi bố trí các khu vực phòng thủ, các công trình quốc phòng, chỉ chú ý đến các yếu tố bảo đảm quốc phòng, an ninh mà không tính đến lợi ích kinh tế.

- Việc xây dựng các khu công nghiệp tập trung phải gắn với quy hoạch xây dựng lực lượng quốc phòng, các tổ chức chính trị, đoàn thể trong các tổ chức kinh tế đó, ngay cả khi chúng ta là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Lựa chọn đối tác đầu tư, bố trí xen kẽ, tạo thế đan cài lợi ích giữa các nhà đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, đặc khu kinh tế, khu chế xuất.

- Xây dựng, phát triển kinh tế ở các vùng kinh tế trọng điểm phải nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh thời bình và nhu cầu chi viện cho các chiến trường khi xảy ra chiến tranh. Kết hợp phát triển kinh tế tại chỗ với xây dựng căn cứ hậu phương của từng vùng kinh tế trọng điểm để sẵn sàng, chủ động di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi có tình huống chiến tranh xâm lược. Quản lý chặt chẽ khu vực tập trung đông người lao động, nhất là lao động người nước ngoài, các khu công nghiệp, khu du lịch, kiên quyết xử lý tình trạng vi phạm luật pháp Việt Nam.

Ngoài những nội dung cơ bản trên, việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh còn được thể hiện trong một số ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu, như: kết hợp trong công nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp; giao thông vận tải; bưu chính viễn thông; xây dựng cơ bản; khoa học và công nghệ, giáo dục; y tế...

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KẾT HỢP KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, ĐỐI NGOẠI VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh

- Sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh có nội dung toàn diện:

+ Đảng đề ra và hoạch định đường lối, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương, chính sách lớn về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình thực tiễn.

+ Đảng lãnh đạo việc tổ chức hiện thực hóa quan điểm, đường lối ấy vào cuộc sống; kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

+ Đảng lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trình độ hiểu biết và trách nhiệm của mỗi cá nhân người Việt Nam, của các chủ thể khác trong xã hội đối với việc thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

+ Đảng đưa ra những quyết sách đúng đắn dẫn dắt động viên, cổ vũ, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận xã hội, thực hiện thành công nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

+ Đảng coi trọng việc nghiên cứu những diễn biến mới của tình hình thế giới và trong nước; dự báo chính xác các tình huống cơ bản liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để chủ động lãnh đạo kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

- Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ thể chế hóa quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng thành hệ thống pháp luật, pháp lệnh, nghị định, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện trên phạm vi toàn xã hội về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh. Để tăng cường vai trò quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước cần đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các thể chế, quy định; xác định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời, phải tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, xác định cụ thể cơ chế vận hành, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh của các bộ, ngành, địa phương. Đối với các cơ quan chức năng

cần tổ chức phân công cán bộ chuyên trách tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn để phát huy vai trò làm tham mưu trong tổ chức thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

- Các cấp, các ngành cần làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, chủ động xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy hoạch, kế hoạch kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ở bộ, ngành, địa phương cơ sở của mình hằng năm và dài hạn. Tích cực đổi mới, nâng cao quy trình, phương pháp quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch, nắm tình hình, thu thập, xử lý thông tin, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng cấp dưới hoạt động và kiểm tra ở mọi khâu, mọi bước của quá trình thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ở ngành, địa phương mình.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân đối với nhiệm vụ kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh cho mọi cán bộ, đảng viên, cho toàn dân và lực lượng vũ trang bằng các hình thức, phương pháp phong phú, bảo đảm đạt hiệu quả và chất lượng cao. cần quán triệt sâu sắc tư tưởng và quan điểm của Đảng ta là trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, nhân dân ta phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh. Chủ động và kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, toàn dân và toàn quân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta, về đối tác và đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh, tập trung làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là cấp ủy đảng, chính quyền và của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện việc kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi đơn vị, cũng như trên phạm vi quốc gia.

- Nội dung tuyên truyền, giáo dục về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh phải được tiến hành toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu. Trong đó, cần coi trọng tuyên truyền, giáo dục về tính tất yếu khách quan và sự cần thiết phải gắn bó giữa các lĩnh vực; về nội dung và những thách thức

to lớn tác động trực tiếp đến nhiệm vụ kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới; về sự gắn bó kết hợp ngay trong xác định mục tiêu chiến lược quốc gia, trong triển khai quy hoạch, kế hoạch, chính sách, trong xác định nguồn lực và phân bổ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, trong việc triển khai các chương trình, dự án; quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược; quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; các kiến thức, kỹ năng cơ bản của hoạt động quân sự, quốc phòng; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch...

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động, phù hợp với các đối tượng khác nhau; kết hợp chính quy với các lớp bồi dưỡng, kết hợp bồi dưỡng chuyên môn với bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; gắn với các phong trào, các cuộc vận động để thu hút đông đảo mọi người tham gia, tạo ra hoạt động sôi nổi, có sức lan tỏa mạnh mẽ, có chiều sâu và hiệu quả thiết thực. Chú trọng thông qua các cuộc diễn tập thực nghiệm, thực tế ở các bộ, ngành, địa phương cơ sở để nâng cao, hoàn thiện sự hiểu biết và năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ và của toàn dân, toàn quân về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược tổng thể kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới

- Hiện nay, trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã xác định, cần tiếp tục xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch và kế hoạch chiến lược tổng thể quốc gia về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh. Coi đó là một trong những khâu quan trọng hàng đầu để chỉ đạo, quản lý nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh một cách có hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, cần tiếp tục rà soát các chương trình, dự án về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh thời gian qua; khảo sát cơ bản, toàn diện thực trạng kết hợp trong điều kiện mới. Đồng thời, đánh giá nhận thức, quan điểm và hoạt động kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành, các địa phương; từ những kết quả và hạn chế, yếu kém, tìm ra nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, tiến hành điều chỉnh, bổ sung các nội dung mới vào chiến lược tổng thể; đưa ra dự báo, yêu cầu kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội,

đối ngoại với quốc phòng, an ninh cho các thời kỳ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hoặc xa hơn; chủ động điều chỉnh các chiến lược khác cho phù hợp với chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lược tổng thể về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương từ khâu điều tra, nghiên cứu, khảo sát, đánh giá làm rõ hơn tiềm năng các nguồn lực (cả bên trong và bên ngoài); nắm rõ các nguồn lực, kể cả nguồn nhân lực và vật lực của đất nước nói chung cũng như của các khu vực, vùng miền nói riêng. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng phát triển và đề ra các chính sách đúng đắn, như: chính sách khai thác các nguồn lực; chính sách đầu tư và phân bổ đầu tư; chính sách điều động nhân lực, bố trí dân cư; chính sách ưu đãi khoa học và công nghệ “lưỡng dụng”...

4. Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan đến thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới

- Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta có liên quan đến kết hợp xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh đều phải được thể chế hoá thành luật pháp, pháp lệnh, nghị định, văn bản dưới luật một cách đồng bộ, thống nhất để quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực và hiệu quả trong cả nước.

- Đảng và Nhà nước ta cần có cơ chế, chính sách khai thác các nguồn lực và vốn đầu tư ở trong nước và ngoài nước để thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; nhất là đối với các công trình trọng điểm, ở những địa bàn chiến lược trọng yếu như vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

- Xác lập cơ chế, chính sách, bảo đảm ngân sách cho kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh cần được xây dựng theo quan điểm quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Các ngành, các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, các đoàn thể chính trị - xã hội đều phải có nghĩa vụ chăm lo cho sự nghiệp xây dựng đất nước cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phân bổ ngân sách đầu tư cho kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh phải theo hướng tập trung cho những mục tiêu chủ yếu, những công trình có tính “lưỡng dụng” cao, đáp ứng cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và quốc phòng, an ninh lâu dài.

- Đảng và Nhà nước ta, các ngành, các cấp ở Trung ương và địa phương cần có cơ chế, chính sách khuyến khích lợi ích vật chất và tinh thần đối với các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư ở trong nước và ngoài nước có các đề tài khoa

học, các dự án công nghệ sản xuất, xây dựng có ý nghĩa “lưỡng dụng” hoá cao trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Căn cứ Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương, cần nghiên cứu bổ sung mở rộng thêm chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh nói chung và về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh nói riêng. Kết hợp giữa chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức với chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan và cán bộ chuyên trách làm tham mưu cho Đảng, Nhà nước về thực hiện kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

5. Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh hiện nay

- Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới.

- Tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh. Chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời phối hợp cùng với các đơn vị quân đội và công an làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh.

- Đẩy mạnh xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham gia thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ và nhân dân.

- Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, của các cấp, các ngành trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương.

- Mỗi cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc

phòng, an ninh; nắm vững nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, nhiệm vụ của đơn vị và của cá nhân mình; tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhận thức rõ đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam và đối tượng tác chiến của quân đội trong tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, nâng cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Giương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền giúp nhân dân nắm và hiểu rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân và thể trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

KẾT LUẬN

Kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng, an ninh là những mặt hoạt động cơ bản của mỗi quốc gia, dân tộc có độc lập, chủ quyền. mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động và quy luật riêng, song giữa chúng có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó, kinh tế là yếu tố quyết định đến quốc phòng – an ninh; ngược lại, quốc phòng – an ninh cũng có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ và tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.